

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2018.

Căn cứ Thông báo số 179/TB-HĐND, ngày 07/5/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm phản ánh, kiến nghị:

1. Tình hình chung:

06 tháng đầu năm 2018, mặc dù có nhiều biến động, tác động từ tình hình thế giới, khu vực và trong nước về chính trị, kinh tế, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, công tác quản lý Nhà nước còn bất cập ở một số ngành, lĩnh vực ... nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, kinh tế tỉnh nhà ổn định và tiếp tục có sự tăng trưởng, đời sống nhân dân được nâng lên nhiều mặt, an sinh xã hội được thực hiện tốt, tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phong trào Đồng khởi khởi nghiệp..... Nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng còn băn khoăn lo lắng trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy nhất là ở nông thôn và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều; giá cả hàng nông sản, thủy sản lên xuống thất thường, đầu ra còn bấp bênh không ổn định, nhất là giá dừa khô, bò, dê, tôm thẻ chân trắng đều giảm giá mạnh và kéo dài, trong khi các loại hình sản xuất này là thế mạnh của người nông dân, giá heo hơi tuy có tăng nhưng một bộ phận người chăn nuôi còn thận trọng nên tái đàn chậm; trong khi đó giá các mặt hàng thiết yếu lại tăng như giá xăng, sản xuất; viện phí, bảo hiểm y tế, thuốc trị bệnh...; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo, vẫn còn xảy ra tình trạng ngộ độc và thực phẩm bẩn ở một số nơi; tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp vẫn còn, biểu tình bạo loạn của một bộ phận người dân, công nhân lao động ở một số tỉnh thành do các thế lực thù địch, phản động kích

xúi phản đối việc kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 thông qua luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng. .. là những điều mà người dân quan tâm, lo lắng.

2. Những vấn đề cụ thể: Ngoài các ý kiến qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các Tổ đại biểu tổng hợp, chúng tôi xin phản ánh thêm những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm và tiếp tục phản ánh, kiến nghị trên từng lĩnh vực sau:

+ Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất, đời sống:

Chủ trương xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là một chủ trương đúng đắn được nhân dân đồng thuận rất cao. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh phí của tỉnh, huyện về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ngày càng giảm, chủ yếu là dựa vào sức dân nên gây khó khăn cho cán bộ ở cơ sở trong việc vận động người dân vừa hiến đất, hiến hoa màu, vật kiến trúc để nâng cấp mở rộng giao thông nông thôn còn phải vận động người dân đóng góp kinh phí để thực hiện các tiêu chí nhất là những hộ khó khăn. Cơ sở hạ tầng xã đạt chuẩn nông thôn mới được đầu tư khang trang nhưng cuộc sống tinh thần, vật chất của một bộ phận người dân chưa được nâng lên do chưa có giải pháp trong phát triển sản xuất, một số thiết chế về chợ, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa.... chưa phát huy hết hiệu quả nên rất lãng phí, cử tri rất băn khoăn. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới phải thực chất, trong đó quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân là cốt lõi.

Thời gian vừa qua, giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh, nhất là giá dưa, bò, dê, tôm thẻ chân trắng, người nuôi thua lỗ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nhưng nhà nước chậm có giải pháp hỗ trợ cho người dân trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm.

Cử tri huyện Giồng Trôm, Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Nam phản ánh tình trạng bơm hút cát sông trái phép vẫn còn diễn ra phức tạp, nhất là vào ban đêm và các ngày nghỉ, gây sạt lở, nhân dân rất bức xúc. Tình hình ô nhiễm môi trường trong sản xuất, trong chăn nuôi, nhà nghỉ, nhà trọ vẫn còn diễn ra ở các địa phương mà ngành chức năng chưa có giải pháp giải quyết hiệu quả (chăn nuôi thủy sản, gia súc, nhà nghỉ, nhà trọ ở thành phố Bến Tre, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc ...), đề nghị có biện pháp xử lý.

- Cử tri thị trấn Thạnh Phú kiến nghị các ngành chức năng xem xét đầu tư đường cống thoát nước tại thị trấn Thạnh Phú, vì thị trấn đang tập trung xây dựng Đô thị loại 4.

Việc sạt lở rạch Hồ Lát trên địa bàn xã Thạnh Hải, Thạnh Phú mất đất của người dân rất nhiều, các ngành chức năng cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng sạt lở.

- Cử tri huyện Bình Đại đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc giải quyết vấn đề đất tạm mượn thực hiện các công trình cống trên Đê sông Tiền trên địa bàn xã Định Trung, đến nay chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa san lấp trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu cho các hộ dân như: cống Vàm Định Trung, kênh dẫn dòng ở ấp Cả Nhỏ.

Xã Định Trung được ghi vốn từ nguồn vốn thủy sản để xây dựng hạ tầng nông thôn để phục vụ nuôi thủy sản, nguồn vốn đã được phê duyệt, nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện

Cử tri ở các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách phản ánh hiện nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước là vấn đề mà người dân đang băn khoăn và lo lắng nhiều nhất vì phần lớn người dân sử dụng nguồn nước từ các kênh rạch nhưng ô nhiễm do chăn nuôi và các cơ sở sản xuất xả thải ra rất nhiều nhưng các cơ quan quản lý nhà nước nhất là cơ sở chủ yếu là kiểm tra, vận động khắc phục chứ không có xử phạt nên tình trạng ô nhiễm môi trường nước và mùi hôi trong không khí ngày càng nhiều mà chưa có biện pháp xử lý có hiệu quả.

Cử tri huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh Trung tâm y tế huyện có mặt bằng đã lâu đến giờ vẫn chưa có đầu tư xây dựng để phục vụ nhân dân để đất trống rất gây lãng phí.

+ Về chính sách xã hội, bảo hiểm y tế:

Hội Cựu chiến binh tỉnh và Cựu quân nhân phản ánh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tuy nhiên thời gian qua những người đã từ trần thì không được làm nhà (thương binh, người có Huân, Huy chương kháng chiến) là chưa hợp lý. Đề Nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm xem xét phân bổ một phần kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ cất nhà cho gia đình có người thờ cúng đối tượng từ trần sau khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. (hiện toàn tỉnh có 69 trường hợp nêu trên).

Vấn đề y tế, cử tri và nhân dân quan tâm nhất hiện nay là việc chuẩn đoán bệnh chưa chính xác dẫn đến điều trị tốn kém, mất nhiều thời gian và rất nguy hiểm do không chuyển bệnh kịp thời về tuyến trên.

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều sai sót, chậm phát cho người dân rất bất tiện cho người dân đi khám chữa bệnh.

Cử tri đề nghị Nhà nước cần ưu tiên kinh phí để mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các bệnh viện, nhất là tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y, bác sĩ cả về chuyên môn và y đức để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tốt hơn.

+ Về trật tự xã hội:

Cử tri quan tâm và lo lắng trước tình hình mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, độ tuổi người sử dụng ngày càng trẻ, đây là lực lượng trong độ tuổi lao động nhưng lại không lao động, là nguyên nhân tiềm ẩn phát sinh các tệ nạn và tội phạm; tình hình trộm cắp, cướp giật còn xảy ra thường xuyên ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất, an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, đề nghị ngành chức năng có biện pháp và tăng cường kiểm tra xử lý.

Tình trạng quản lý, xử lý, sử dụng nhạc sống lưu động, âm thanh lớn, bất kể thời gian vi phạm quy định vẫn còn diễn ra phổ biến ở các địa, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, cử tri rất bức xúc.

Đề nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý các vấn đề trên để nhân dân an tâm.

+ Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Dư luận cho rằng, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn hạn chế. Hiệu quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra chưa cao. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, “giơ cao đánh khẽ”, có xu hướng “nhẹ trên, nặng dưới”, chỉ xử lý những cán bộ thừa hành còn lãnh đạo thường chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được thu hồi và bồi thường còn rất hạn chế v.v... Đề nghị tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Việc kê khai tài sản cán bộ, đảng viên đây là việc làm định kỳ hàng năm, nhưng dư luận cho rằng việc làm này còn mang tính hình thức, vì cấp có thẩm quyền chưa thực hiện việc thẩm tra tính xác thực của tài sản cán bộ đã kê khai. Cần tổ chức kiểm tra và nêu gương đối với cán bộ kê khai tài sản trung thực theo quy định.

Trên đây là một số nội dung phản ánh, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin tổng hợp và thông báo để Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét.

II. Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền:

1. Công tác giám sát, phản biện:

+ Giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng các kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trong hoạt động của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động giám sát. Trong 06 tháng đầu năm đã tổ chức giám sát được 107 cuộc, (trong đó cấp tỉnh là 05 cuộc, cấp huyện là 29 cuộc, cấp xã 73 cuộc) về việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động; việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; công tác giảm nghèo; công tác giải quyết thủ tục hành chính; việc huy động sức dân trong xây dựng nông mới, đô thị văn minh; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc thu các loại quỹ, việc bình xét hộ nghèo, xét đối tượng hưởng trợ cấp, về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Qua giám sát, Mặt trận các cấp đã có những phản ánh, kiến nghị cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn cũng được phát huy tích cực, đã tham gia giám sát 666 vụ việc, trong đó giám sát đầu tư của cộng đồng là 297 công trình, tập trung các nội dung như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, việc bình xét hộ nghèo, việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; việc quản lý các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương, qua giám sát cơ bản các nội dung đều được thực hiện tốt, những hạn chế thiếu sót đã kịp thời nhắc nhở, đã kiến nghị 10 vụ việc đối với cá nhân, tổ chức khắc phục kịp thời, nhất là việc công khai hóa các thủ tục có liên quan đến các công trình đang thi công, việc thi công không đảm bảo chất lượng.

Phối hợp giám sát:

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Quốc hội, các cơ quan chức năng, HĐND cùng cấp giám sát 359 cuộc về các nội dung, như công tác cải cách hành chính, việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm, công tác xét xử, thi hành án dân sự, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.....

+ Phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cấp huyện giám sát việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở Trại giam Châu Bình, Trại tạm giam công an tỉnh, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, việc tổ chức thi hành án dân sự, trách nhiệm dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

+ Công tác phản biện xã hội:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện đã tổ chức phản biện 10 cuộc (trong đó cấp tỉnh 06 cuộc, cấp huyện 04 cuộc) đối với các dự thảo Nghị quyết về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về đô thị, phát triển đô thị, về cấp nước nông thôn, hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn....

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân 55 cuộc, xoay quanh các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc của người dân về môi trường... Qua đó tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Đối với công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện thông qua công tác phối hợp, công tác giám sát, tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, các chương trình, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là thông qua việc giám sát thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát về phẩm chất, đạo đức lối sống, mối quan hệ nơi cư trú từ đó có những ý kiến góp ý, phản ánh

mang tính xây dựng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

2. Công tác tham gia xây dựng pháp luật:

Trong 06 tháng đầu năm, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 08 dự án luật, như Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Luật Đặc xá; Luật Công an nhân dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp đã được đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn tham gia đóng góp ý kiến đối với 03 dự thảo các văn bản pháp luật của các sở, ngành theo yêu cầu và tham dự góp ý xây dựng các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành tại các kỳ họp thành viên UBND tỉnh.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Trên cơ sở các kế hoạch đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của MTTQ cấp trên, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu, như:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật mới được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Bộ Luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia đánh giá và xác định chỉ số hài lòng của người dân của tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được **18.107 cuộc, với 525.103 lượt người dự.**

Qua tuyên truyền đã nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn tranh chấp nhỏ lẻ trong nội bộ người dân, tạo sự chuyển biến thực sự ở địa bàn khu dân cư về tình hình an ninh trật tự.

Ngoài phối hợp tổ chức tuyên truyền, học tập còn thông qua công tác phối hợp giải quyết Khiếu nại; Tố cáo của công dân, qua vận động giải phóng mặt bằng, qua tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc trực tiếp tuyên truyền, giải thích giúp cho các đối tượng liên quan nắm hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật.

4. Các mặt công tác khác:

- Trong 06 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn liên tịch về công tác bầu

cử Trường ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018 – 2020), để hướng dẫn cấp huyện và cơ sở trong việc thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử cũng như các mặt công tác khác trong cuộc bầu cử theo quy định. Kết quả, đã bầu được 986 Trường ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

- Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm thực hiện, nhất là củng cố, nâng chất lượng hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở, theo báo cáo từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, trong 6 tháng đầu năm các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành 714/824 vụ đạt tỷ lệ 86,65 %, các vụ còn lại đang chờ xác minh làm rõ và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết, góp phần ổn định tình hình trật tự ở địa bàn dân cư, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

- Trong 06 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiếp 517 lượt công dân đến cơ quan để phản ánh, trình bày những vấn đề bức xúc (cấp tỉnh: 03 công dân, cấp huyện: 57 công dân, cấp xã: 457 công dân), đã nhận 201 đơn (cấp tỉnh 06 đơn, cấp huyện 129 đơn, cấp xã 66 đơn) chuyển 91 đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện Luật tiếp công dân và Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT về công tác tiếp dân, tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố đều có xây dựng kế hoạch, nội quy tiếp công dân và bố trí nơi tiếp công dân theo quy định, phù hợp với cơ sở vật chất hiện có, từ đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong công tác tiếp dân, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân.

5. Kiến nghị:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao việc tiếp thu và giải quyết những phản ánh, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri và nhân dân đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng về những kiến nghị mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phản ánh tại những kỳ họp vừa qua.

Tại kỳ họp này, chúng tôi tiếp tục kiến nghị thêm một số vấn đề sau:

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định, nhất là các vấn đề nêu trong Chương trình hành động khi ra mắt cử tri, thực hiện tốt chức năng giám sát, tiếp công dân định kỳ của từng vị đại biểu để kịp thời nắm bắt những bức xúc của cử tri và nhân dân để phản ánh đến các cơ quan chức năng và đôn đốc, nhắc nhở giải quyết, thông báo kết quả giải quyết cho cử tri biết, nhất là các vấn đề được ghi nhận tại các cuộc TXCT.

- Đối với HĐND tỉnh:

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh các huyện, thành phố qua đó tăng cường công tác giám sát các đại biểu HĐND tỉnh trên nhiều lĩnh vực (là điểm mới cần phát huy)

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm thực hiện các nội dung sau:

+ Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy (Chi thị số 12, Công văn 689), chỉ đạo đối với việc thực hiện, phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định 217/TW chưa được UBND cấp huyện, xã và các cơ quan tham mưu của UBND thực hiện tốt. Qua tổ chức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số UBND huyện, xã nhận thấy còn thiếu sự quan tâm, phối hợp trong thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cấp huyện, các ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, quan tâm bố trí đủ kinh phí cho công tác giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đăng ký nội dung theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phản biện các dự thảo kế hoạch, quy hoạch, đề án.... các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi ban hành.

+ Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đề nghị chính quyền cần có giải pháp cụ thể trong việc giải quyết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn, nhất là chế độ, chính sách để tạo tâm lý ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác, đây là vấn đề nhạy cảm nên cần thực hiện tốt, nhất là công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng.

+ Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND, ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh theo hướng giảm diện tích tối thiểu được tách thửa tại các xã đối với đất phi nông nghiệp từ 300m² xuống 200m² và đất nông nghiệp từ 500m² xuống 300m² để tạo điều kiện cho người dân trong việc tách thửa hiện nay, nhất là đối với những hộ dân kinh tế khó khăn không có khả năng nhận chuyển nhượng diệt tích đất nhiều.

+ Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh (vẫn còn nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, một số công ty trong khu công nghiệp chưa thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường theo quy định).

+ Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép trên các sông vẫn còn xảy ra, nhân dân bức xúc về khai thác cát trái phép vì hiện nay tình trạng sạt lở vào bờ khá nghiêm trọng.

+ Tăng cường kiểm tra, xử lý trên lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vì thời gian qua tình trạng ngộ độc và thực phẩm bẩn vẫn còn diễn ra, nhất là đối với công nhân, người lao động tại các công ty.

+ Tăng cường công tác phối hợp nắm, quản lý và xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tín dụng đen để nhân dân an tâm sản xuất, sinh hoạt vì hiện nay đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục tăng, tín dụng đen lộng hành.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2018, xin được thông báo trước kỳ họp để các đại biểu theo dõi, xem xét./.

Nơi nhận:

- MTTW (b/c)
- TT.HĐND tỉnh;
- Lưu VP+DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Thị Hồng Hoa

1000